

ปีที่ 69 ฉบับที่ 21912 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 หน้า 20

กาแฟไทย“ดอยช้าง”คุณภาพไม่น้อยหน้ากาแฟโลก

ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพ สร้างชื่อในการเป็นกาแฟสัญชาติไทยอย่างภาคภูมิใจ กาแฟดอยช้าง ได้พัฒนาคุณภาพจากกาแฟยอดดอยสู่ถ้วยแก้วจนเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกและมีมาตรฐานระดับสากล อาทิ USDA Organic, EU Organic Farming, EU Geographical Indication และ Specialty Coffee Association เป็นเครื่องการันตีคุณภาพ ซึ่ง พิษณุชัย แก้วพิชัย ประธานที่ปรึกษาด้านธุรกิจกาแฟดอยช้าง ได้เปิดเผยว่า ดอยช้างได้นำความรู้ด้านการทำไวน์มาผสมผสานกับแนวคิดการผลิตกาแฟในรูปแบบ “ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ (From Earth to Cup)” ทำให้กาแฟดอยช้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างจากกาแฟที่อื่นๆ

สำหรับแนวคิดการผลิตกาแฟ จากต้นน้ำสู่



8-4 ซึ่งหมายถึง การตากกาแฟด้วยแสงอาทิตย์หลังจากสีเปลือกกาแฟออกแล้วเป็นเวลา 7 วัน การบ่มรสชาติเมล็ดกาแฟในอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมประมาณ 8 เดือน และการคัดเลือกเมล็ดกาแฟจากเครื่องคัดแยกและมือคนรวมทั้งหมด 4 ครั้ง จึงได้กาแฟ

ที่พร้อมนำมาคั่วสำหรับการจัดจำหน่ายต่อไป ด้วยความพิถีพิถันนี้คือกาแฟจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเมล็ดกาแฟที่ถูกนำมาบดคั่วให้กลายเป็น

กาแฟในแก้วที่ดื่มมัน คือเมล็ดกาแฟ

ที่ถูกคัดเลือกมาแล้วอย่างดีที่สุด

นอกจากนี้ กาแฟดอยช้างยังถือ

เป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกร

ผู้ปลูกกาแฟชาวไทยเชื้อสาย

ชนเผ่า โดยเป็นกาแฟอาราบิก้า

สัญชาติไทยเจ้าแรกที่ไป

ปักหมุดบนแผนที่กาแฟโลก

เทียบเท่ากับแหล่งผลิตกาแฟ

ชื่อดังระดับโลกอย่างบราซิล,

โคลอมเบีย และวันนี้อาชีพ

ดอยช้างสามารถเข้าไปอยู่บน

มาตรฐานกาแฟระดับโลกที่มี

อัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่าง

ภาคภูมิใจ ตลาดกาแฟ

ดอยช้างทั้งในและต่างประเทศ

ปลายน้ำนั้น เริ่มต้นที่ความพิถีพิถันใน

แต่กระบวนการผลิตและแปรรูป

ตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์กาแฟชั้นเลิศ

การเพาะปลูก การเก็บผลกาแฟสด

จากต้นด้วยมือ ไปจนถึงการคัดสรร

จนได้ขั้นตอนที่เหมาะสมที่สุดในการ

สร้างสรรค์รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์

ของกาแฟดอยช้าง ซึ่งเกษตรกรผู้

ปลูกกาแฟจะเลือกเก็บเกี่ยวผลกาแฟ

สุกที่มีสีแดงสด ซึ่งจะถูกรับด้วยมือ

เท่านั้น เนื่องจากกาแฟเป็นพืชที่ผล

ไม่สุกพร้อมกันทั้งต้น โดยผลกาแฟ

ที่ถูกเก็บมาแล้วนั้นจะต้องถูกนำมาผ่านขั้นตอนการทำ

สะอาดและกะเทาะเปลือกภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อรักษา

คุณภาพและความสดเอาไว้ หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอน 7-



ผู้บริหารกาแฟดอยช้าง พิษณุชัย แก้วพิชัย, พิท้อ-ปณชัย พิสัยเลิศ

ทุกวันนี้ มีทั้งแคนาดา สหรัฐอเมริกา ประเทศทางฝั่งยุโรป อย่าง

อังกฤษและโรมาเนีย รวมถึงในเอเชีย อย่างประเทศเกาหลีใต้

สิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และเมียนมา เป็นต้น

